

## ด่วนมาก! การกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก ค ศ รับรอง

นำเสนอเมื่อ : 23 ก.พ. 2556

การกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก ค ศ รับรอง

**ด่วนมาก**

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๙๖๒



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๓๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) แนวปฏิบัติการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง จำนวน ๑ ฉบับ

(๒) รูปแบบคำสั่งการปรับอัตราเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง จำนวน ๑ ฉบับ

(๓) คำถาม - คำตอบการปรับอัตราเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ.ได้กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ รวมทั้งกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นไปด้วยความรอบคอบ ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน จึงกำหนดแนวปฏิบัติการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง พร้อมรูปแบบคำสั่ง และคำถาม - คำตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

อนึ่ง สำหรับผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนในคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือไปยัง ก.ค.ศ.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ ระวังทุกข์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๐๔๕๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๒

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• แนวปฏิบัติการปรับอัตราเงินเดือนครู ให้ได้รับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่  
ก.ค.ศ.รับรอง

<http://www.kroobannok.com/56659>

• ถาม-ตอบ การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากเงินเดือนป.ตรี หมิ่นห้า

<http://www.kroobannok.com/56658>